

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GÓP PHẦN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA HỌC VIỆN

TS HOÀNG VĂN TUỆ

Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

Nghiên cứu, giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những công tác quan trọng trong toàn bộ hoạt động tư tưởng - lý luận của Đảng. Nghiên cứu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm làm sáng tỏ và ghi lại những hoạt động phong phú trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Đảng. Từ những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình hoạt động thực tiễn là những căn cứ để củng cố, làm sáng rõ tính khoa học và tất yếu về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc cách mạng nước ta. Giáo dục lịch sử Đảng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ được bản chất, truyền thống vẻ vang của Đảng là vũ khí hữu hiệu nhằm giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng tin tưởng vào đường lối sáng suốt của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, giáo dục Lịch sử Đảng nên ngay từ khi thành lập Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (năm 1949) tiền thân của Học viện Chính trị - Hành chính (CT-HC) quốc gia Hồ Chí Minh ngày nay, Đảng ta đã quan tâm đến việc đào

tạo, nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản, lý luận Mác-Lênin, đường lối chính sách của Đảng.

Suốt chặng đường 60 năm hoạt động và trưởng thành của Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh, công tác nghiên cứu, giáo dục Lịch sử Đảng luôn khẳng định được vai trò quan trọng, cùng cố, nâng cao, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Học viện. Môn Lịch sử Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) đã chính thức được đưa vào giảng dạy ngay từ Khoa I của Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Một dấu ấn đáng chú ý là ngày 16-10-1959, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoa II) ra Nghị quyết 639- NQ/TW lập ra một số khoa, phòng của trường trong đó có Khoa Lịch sử Đảng và Xây dựng Đảng. Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy môn Lịch sử Đảng, sau hơn một năm hoạt động, Khoa đã hoàn thành tốt công tác giảng dạy; đồng thời nghiên cứu, biên soạn, xuất bản được một số công trình nghiên cứu Lịch sử Đảng như: *"Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam"*; *"Xô viết Nghệ-Tĩnh 1930-1931"* đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng (1930-1960). Năm 1963, để đáp ứng yêu cầu đào tạo

đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Khoa đã biên soạn được *Tập bài giảng về Lịch sử Đảng Lao động Việt Nam* cho lớp trung - cao cấp chính trị (khóa học 18 tháng).

Năm 1968, Khoa Lịch sử Đảng và Xây dựng Đảng tách thành hai khoa: *Khoa Lịch sử Đảng* và *Khoa Xây dựng Đảng*. Sau khi được thành lập, cán bộ của Khoa Lịch sử Đảng có nhiều cố gắng trong việc xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ nhiệm vụ đào tạo, đến năm 1972 đã hoàn thành hai tập *Giáo trình Lịch sử Đảng Lao động Việt Nam* lưu hành nội bộ nhà trường; tổ chức sưu tầm, xác minh, chỉnh lý và biên tập, xuất bản lưu hành nội bộ *Tài liệu và văn kiện lịch sử Đảng*. Đầu năm 1972, khi Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương bắt đầu mở các khóa đào tạo chuyên tu, Khoa Lịch sử Đảng đảm nhận các lớp chuyên tu Lịch sử Đảng, đào tạo giảng viên Lịch sử Đảng cho hệ thống trường Đảng và các trường đại học. Ngoài công tác giảng dạy, Khoa tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học như: *Giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta (1969)*; *Mối quan hệ sản xuất ở miền Bắc nước ta (1969)*; *Mối quan hệ giữa tư tưởng và tổ chức (1970)*; *Về tổ chức lại sản xuất (1970)*.

Trong cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn cả nước thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng nước ta, công tác giáo dục nâng cao trình độ lý luận, chính trị - tư tưởng cho cán bộ và quần chúng nhân dân càng trở nên cấp thiết và quan trọng. Để đáp

ứng các yêu cầu đặt ra, Học viện đã không ngừng được củng cố và nâng cao về mọi mặt. Khoa Lịch sử Đảng cũng ngày càng phát triển và đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình. Đến đầu năm 1996, Khoa Lịch sử Đảng trở thành một khoa lớn trong Học viện, giảng dạy môn học cơ bản là Lịch sử Đảng, góp phần khẳng định sự phát triển của khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều cán bộ của Khoa có trình độ chuyên sâu. Quy mô đào tạo được nâng cao ở cả hai hệ: hệ đào tạo cơ bản (lớp B) và hệ cao học-nghiên cứu sinh chuyên ngành Lịch sử Đảng.

Năm 1996, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng rút ra một số bài học chủ yếu sau 10 năm đổi mới, trong đó có bài học: kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Để tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn công tác nghiên cứu với công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, ngày 30-10-1996 Bộ Chính trị (Khóa VIII) ra Quyết định số 07-QĐ/TW, *hợp nhất Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lấy tên là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh*. Tháng 5-1997, Viện Lịch sử Đảng thuộc Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và Khoa Lịch sử Đảng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hợp nhất thành Viện Lịch sử Đảng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Chức năng, nhiệm vụ của Viện là: nghiên cứu, biên soạn và giảng

dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử Việt Nam và Lịch sử thế giới, nghiên cứu những vấn đề lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam; chủ trì biên soạn giáo trình các hệ đào tạo từ đại học trở lên và các sách chuyên khảo chuyên ngành Lịch sử Đảng, nghiên cứu phương pháp luận sử học cho cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Lịch sử Đảng. Viện Lịch sử Đảng còn chịu trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế về nghiên cứu, giảng dạy môn Lịch sử Đảng và nghiên cứu tổng kết thực tiễn; sưu tầm, xác minh, lưu trữ văn kiện, tài liệu Lịch sử Đảng; chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; chỉ đạo hướng dẫn nội dung, phương pháp giảng dạy; bồi dưỡng chuyên đề về môn lịch sử Đảng cho giảng viên các Phân viện và các Khoa Lịch sử Đảng thuộc các trường chính trị của các tỉnh, thành phố.

Viện Lịch sử Đảng luôn phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được Học viện giao: Hoàn thành kế hoạch giảng dạy 3 môn lịch sử cho các lớp đào tạo cử nhân và cao cấp lý luận chính trị; Đào tạo sau đại học chuyên ngành Lịch sử Đảng cho các lớp nghiên cứu sinh, cao học; Hoàn thành nghiệm thu và triển khai nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ; Biên soạn, xuất bản *Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam*, *Giáo trình Lịch sử Việt Nam*, *Giáo trình Lịch sử thế giới*; Chủ biên nhiều tập trong bộ *Văn kiện Đảng toàn tập*; Thực hiện nhiệm vụ của Học viện về công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ lịch sử đảng bộ địa phương và lịch sử ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Hằng năm, Viện tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện chủ trì

tổ chức hội nghị tổng kết công tác lịch sử Đảng trong phạm vi toàn quốc, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng các công trình lịch sử đảng bộ, động viên khen thưởng các cá nhân và địa phương có nhiều thành tích trong công tác lịch sử Đảng. Viện cũng đã mở các lớp tập huấn nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử các địa phương, ban ngành, đoàn thể riêng cho từng địa phương. Mở các lớp tập huấn cho cán bộ giảng dạy lịch sử Đảng ở các phân viện, các trường chính trị tỉnh và thành phố tại Hà Nội. Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn xuất bản và giảng dạy về lịch sử Đảng, công tác tư liệu, văn phòng của Viện luôn được quan tâm củng cố, xây dựng. Đã tổ chức khai thác tài liệu lưu trữ ở Kho lưu trữ Trung ương Đảng, các Trung tâm lưu trữ của Nhà nước, các phòng lưu trữ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tổ chức ghi chép và thu thập hồi ký của các bậc lão thành cách mạng.

Thực hiện Chỉ thị 15 ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) *Về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam*, Viện đã tham mưu cho Học viện xây dựng Kế hoạch triển khai Chỉ thị trên phạm vi toàn quốc. Qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị 15, công tác nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử đảng bộ các địa phương, lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và ở các địa phương đã có những bước chuyển biến tích cực. Từ các kết quả hoạt động thực tế, tổng kết công tác các năm, Học viện luôn đánh giá cao thành tích đóng góp của Viện Lịch sử Đảng. Từ năm 2000 đến năm 2005, Viện đạt danh hiệu là đơn

vị xuất sắc. Riêng năm 2000 và 2005, Viện Lịch sử Đảng đạt danh hiệu xuất sắc toàn ngành.

Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 30-7-2005 và Quyết định số 149-QĐ/TW, ngày 2-8-2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về chức năng nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 2-8-2005, Giám đốc Học viện ra Quyết định số 4348/QĐ-HVCTQG hợp nhất đơn vị Tạp chí Lịch sử Đảng vào Viện Lịch sử Đảng. Bộ máy tổ chức của Viện sau khi Tạp chí Lịch sử Đảng hợp nhất gồm 6 đơn vị, với tổng số cán bộ, công chức của Viện là 51 người. Sau thời gian ngắn củng cố, ổn định tổ chức, Viện tiếp tục duy trì tốt các hoạt động. Cuối năm 2005, Đảng bộ cơ sở lâm thời Viện Lịch sử Đảng trực thuộc Đảng bộ Học viện được thành lập. Đây cũng là một điểm mốc đánh dấu sự vững mạnh đối với đội ngũ lãnh đạo của Viện. Ngày 31-8-2006, Giám đốc Học viện ra Quyết định số 1812/QĐ-HVCTQG về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Viện Lịch sử Đảng. Quyết định nêu rõ Viện có chức năng giảng dạy chuyên ngành Lịch sử Đảng, góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; nghiên cứu khoa học lịch sử Đảng, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề nhưng có ý nghĩa quan trọng, Viện đã kịp thời ổn định bộ máy tổ chức phù hợp và nhanh chóng triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đồng khoa học chuyên ngành Lịch sử Đảng của Viện được kiện toàn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tư vấn các vấn đề khoa học cho

lãnh đạo Viện. Tháng 11-2006, Đại hội Đảng bộ cơ sở Viện Lịch sử Đảng nhiệm kỳ 2006-2010 tổ chức thành công, Đảng bộ cơ sở Viện Lịch sử Đảng ngày càng được củng cố... Năm 2007, Viện Lịch sử Đảng vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh.

Được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ và Ban Giám đốc Học viện, phát huy truyền thống của ngành Lịch sử Đảng, lực lượng cán bộ, công chức Viện Lịch sử Đảng nỗ lực, sáng tạo thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Học viện giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Căn cứ Quyết định số 100-QĐ/TW ngày 22-10-2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh; Nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày 17-12-2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 31-3-2009, Giám đốc Học viện ra Quyết định số 769/QĐ-HVCT-HCQG về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Lịch sử Đảng. Theo Quyết định, Viện Lịch sử Đảng là đơn vị trực thuộc Học viện có chức năng: nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giảng dạy chuyên ngành Lịch sử Đảng, góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp nhà nước và các đối tượng khác, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị.

Cơ cấu tổ chức của Viện bao gồm Ban lãnh đạo Viện và các đơn vị: Ban Nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ (gọi tắt là Ban Cách mạng dân tộc dân chủ); Ban Nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa (gọi tắt là Ban Cách mạng xã hội chủ nghĩa); Ban Địa phương; Tạp chí Lịch sử Đảng; Phòng Hành chính-Tổng hợp; Phòng Tư liệu-Phương pháp.

Có thể nói, với vị trí, chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức hiện nay, đây cũng là giai đoạn Viện Lịch sử Đảng đang được quan tâm xây dựng, củng cố để nâng cao hơn nữa khả năng và năng lực hoạt động, góp phần xây dựng Học viện lớn mạnh đáp ứng yêu cầu đặt ra của cách mạng nước ta.

Viện Lịch sử Đảng tự hào là một đơn vị đã được sinh ra, xây dựng và trưởng thành gắn liền với lịch sử truyền thống 60 năm phấn đấu, hoạt động đầy vẻ vang và tự hào của Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh, *một trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, công chức hành chính, viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp, cán bộ khoa học chính trị và hành chính của hệ thống chính trị; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị và khoa học hành chính.* Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Viện Lịch sử Đảng trong thời gian tới, góp phần xây dựng và phát triển Học viện, cán bộ, công chức, viên chức Viện Lịch sử Đảng tập trung thực hiện tốt những vấn đề cơ bản sau đây:

- Không ngừng nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, trải qua gần 80 năm từ khi thành lập đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, viết nên những trang sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Là đội ngũ những người làm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu sâu sắc nhất bản chất tất yếu, khoa học và cách mạng về sứ mệnh lịch sử của Đảng với sự nghiệp cách mạng đất nước, chúng ta có quyền tự hào và nhận thấy rằng đây là một nhiệm vụ nặng nề, khó khăn nhưng rất vẻ vang. Trong giai đoạn hiện nay, công tác lịch sử Đảng cần phải đảm bảo tính chân thực và nâng cao về mặt lý luận. Trên cơ sở sử liệu phải đánh giá được tính đích thực của nó, tổng kết thực tiễn để rút ra được những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo và xây dựng Đảng. Từ những sự kiện lịch sử tiến hành khái quát hoá nhằm luận chứng, cụ thể hoá quy luật khách quan góp phần phát triển tư duy lý luận của toàn Đảng. Phải không ngừng nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy lịch sử Đảng nhằm giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng, giới thiệu Lịch sử Đảng ta với bạn bè quốc tế, góp phần đấu tranh chống lại các thế lực thù địch mưu toan xuyên tạc lịch sử, chống lại Đảng ta và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

- *Quán triệt sâu sắc Quyết định số 769/QĐ-HVCT-HCQG về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Lịch sử Đảng.*

Viện Lịch sử Đảng là một đơn vị trong hệ thống tổ chức của Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh. Mô hình, cơ cấu tổ chức xác định trong Quyết định số 769/QĐ-HVCT-HCQG là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, kế thừa và phát huy được các yếu tố

và điều kiện sẵn có, kết hợp chặt chẽ hơn giữa công tác nghiên cứu khoa học với giáo dục, đào tạo. Từ những hoạt động kết hợp nghiên cứu khoa học và giảng dạy sẽ tạo điều kiện để nâng cao khả năng và phát triển đội ngũ cán bộ. Cơ cấu tổ chức theo mô hình hiện nay cũng là tạo tiền đề và định hướng cho việc nâng cao công tác quản lý, tính độc lập, chủ động và tạo môi trường thông thoáng cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Viện.

- Xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức của Viện Lịch sử Đảng phù hợp với yêu cầu chức năng, nhiệm vụ.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chung của Viện và cơ cấu tổ chức biên chế nêu rõ trong Quyết định số 769/QĐ-HVCT-HCQG, kết hợp với nguyện vọng và khả năng trình độ chuyên môn hiện có của từng cán bộ công chức, viên chức; sắp xếp và ổn định tổ chức biên chế từng bộ phận với mục tiêu vừa hoàn thành được nhiệm vụ chuyên môn trước mắt vừa định hướng được tính kế thừa cho phát triển đội ngũ lâu dài, chủ động khắc phục hiện tượng hẫng hụt cán bộ. Động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho từng bộ phận và từng vị trí công tác phát huy được khả năng và năng lực của mình.

- Xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí trong Viện vì mục tiêu nhiệm vụ chung.

Quan tâm, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác. Mọi cán bộ, công chức, viên chức Viện Lịch sử Đảng luôn nhận thức rõ được vai trò, chức năng, nhiệm vụ trên vị trí công tác của mình; từ đó luôn trau dồi kiến thức, khả năng công tác để hoàn thành nhiệm vụ. Ban Lãnh đạo Viện và các đồng chí cán bộ quản lý, phụ trách trực tiếp của từng vị trí công tác có trách nhiệm quan tâm, theo dõi, đôn đốc và tạo điều kiện để mỗi

người thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phải xây dựng được các tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng, cụ thể, khách quan để động viên, đánh giá chính xác, kịp thời cho các vị trí công tác. Phát huy tinh thần tự phê bình và tự phê bình trong nội bộ Viện trên cơ sở lấy tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ chung, lợi ích chung là hàng đầu.

- Tạo lập môi trường làm việc công bằng, dân chủ, phát huy được khả năng của mọi người; quản lý, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đặc thù của Viện Lịch sử Đảng là có nhiều đơn vị; có đơn vị nội dung công tác tương đối độc lập như: Tạp chí Lịch sử Đảng; có đơn vị địa bàn và chức năng hoạt động rộng như Ban Địa phương... Vì vậy việc tạo lập môi trường làm việc công bằng, dân chủ sẽ phải thực hiện trên cơ sở xây dựng một Quy chế nội bộ khoa học và phù hợp thực tiễn hoạt động của Viện, dựa trên cơ sở các quy chế, quy định của Học viện đồng thời vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước. Kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh) trong việc quản lý, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện Lịch sử Đảng ngày càng lớn mạnh.

Phần khởi và tự hào trước truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành của Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức, viên chức Viện Lịch sử Đảng luôn luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Viện ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Học viện lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.